

# โรตารีโดยสรุป

โรตารีนำพาให้เกิดเครือข่ายของผู้นำอาสาสมัครทั่วโลกที่อุทิศเวลาและความสามารถ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้าทายเพื่อนมนุษย์มากที่สุดในโลก โรตารีเชื่อมโยงสมาชิก 1.2 ล้านคน จาก 200 กว่าประเทศและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ งานของพวกเขาก่อให้เกิดผลกระทบในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ จากการช่วยเหลือครอบครัวที่ขาดแคลนในชุมชนของพวกเขาเองไปจนถึงการทำงานไปสู่อะไรก็ตามที่ปลอดภัยจากเชื้อโปลิโอ

โรตารียังให้โอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์ที่กว้างขวาง เช่น

- **อินเทอร์แรคท์** คือ องค์กรบำเพ็ญประโยชน์ที่ก่อตั้งและอุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารี สำหรับผู้ใหญ่อายุน้อยระหว่าง 12-18 ปี มีสโมสรอินเทอร์แรคท์ 12,300 สโมสรอยู่ใน 133 ประเทศ
- **โรทาแรคท์** เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นโดยสโมสรโรตารี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ ความเป็นผู้นำและการบำเพ็ญประโยชน์ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอายุน้อย ระหว่าง 18-30 ปี มีสโมสรโรทาแรคท์มากกว่า 8,000 สโมสรใน 167 ประเทศ
- **กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี** กลุ่มสมาชิกที่มีได้เป็นโรแทเรียนซึ่งทำงานเพื่อปรับปรุงชุมชนของพวกเขาเองให้ดีขึ้น มีกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีมากกว่า 6,800 กลุ่มใน 78 ประเทศ ซึ่งทั้งก่อตั้งและอุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารี

## เรื่องสมาชิกภาพโดยย่อ

**ใคร:** โรตารีนำมารวมกันซึ่งบุคคลที่เสนอตัวเพื่อรับผิดชอบประเด็นที่สำคัญๆ ของชุมชนท้องถิ่นทั่วโลก สมาชิกโรตารีมาจากภูมิหลังวิชาชีพต่างๆ กัน เช่น แพทย์ ศิลปิน เจ้าของธุรกิจรายย่อย และบิดามารดาซึ่งอยู่ที่บ้านต่างก็เรียกตนเองว่าโรแทเรียน โรตารีเชื่อมโยงทัศนคติที่มีความพิเศษเหล่านี้เข้าด้วยกัน และช่วยดึงเอาความเชี่ยวชาญของสมาชิกมาใช้เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ในทุกหนทุกแห่ง

**ที่ไหน:** จากไฮติและกรีนแลนด์ ถึงไนจีเรีย และสิงคโปร์ โรตารีสวมกลุ่มผู้นำที่มีความหลากหลายจากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ในปัจจุบันประเทศที่มีสโมสรโรตารีมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น และบราซิล ภูมิภาคที่โรตารีเติบโตมากที่สุดคือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา

**อะไร:** โรแทเรียนอุทิศเวลา พลัง และความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้าให้แก่โครงการระยะยาวและมีความยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่นทั่วโลก โครงการต่างๆ เหล่านี้เน้นความสำคัญแต่ละประเด็น เช่น สันติภาพและการป้องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง การป้องกันและการรักษาโรค น้ำและการสุขาภิบาล สุขอนามัยของแม่และเด็ก การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน



การขจัดโปลิโอ โรตารีเกือบจะขจัดโรคร้ายที่คุกคามมนุษย์ได้เป็นโรคที่ 2 ในประวัติศาสตร์ หลังจากที่โรค ฝีดาษหมดสิ้นไปจากโลกนี้ โดยลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคโปลิโอลงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา เมื่อโรตารีเริ่มต้นโปรแกรมโปลิโอพลัสขึ้นในปี 1988 โรตารีเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์โครงการ ความคิดริเริ่มในการขจัดโปลิโอทั่วโลก (Global Polio Eradication Initiative – GPEI) ร่วมกับองค์การอนามัย โลก ยูนิเซฟ และศูนย์ควบคุมและป้องกันเชื้อโรคของสหรัฐ การขจัดโปลิโอให้หมดไปยังคงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับสูงสุดของโรตารี จนถึงปัจจุบัน โรตารีได้รับบริจาคเงินแล้วมากกว่า 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งชั่วโมงการทำงานนับไม่ถ้วนของอาสาสมัครมากมายที่ช่วยในการให้ภูมิคุ้มกันโรคโปลิโอแก่เด็ก ๆ มากกว่า 2 พันล้านคนใน 122 ประเทศ ในปัจจุบัน โรตารีทำงานเพื่อหาทุนจำนวน 35 ล้านเหรียญต่อปีจนถึง ค.ศ. 2018 เพื่อการขจัดโปลิโอ โดยมูลนิธิบิลล์ แอนด์ เมลินดา เกทส์ จะสมทบให้จำนวน 2 ต่อ 1

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย  
มิถุนายน 2557